

Số: 74 /BC-UBND

Kbang, ngày 08 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 về tổ chức hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; văn bản số 128/UBND-KTTH ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực, báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; Ủy ban nhân dân huyện Kbang báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019 như sau:

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2019 theo chỉ tiêu, kế hoạch của UBND tỉnh giao và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và phân công lãnh đạo UBND huyện trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2019, đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm theo đúng Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2019 và Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

I. Tình hình trước, trong và sau Tết:

1. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý bảo vệ rừng:

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chỉ đạo Công an huyện, BCH Quân sự huyện phân công lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, nắm tình hình, tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm về an ninh trật tự; chỉ đạo Công an huyện tổ chức tấn công trấn áp các loại tội phạm, gọi hỏi răn đe các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư, chậm tiến; Đã tổ chức gặp mặt, tặng quà già làng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chỉ đạo duy trì công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhất là vùng giáp ranh, vùng nhạy cảm về an ninh chính trị. UBND huyện chấp thuận để linh mục giáo xứ Chợ Đồn, quản hạt An Khê, thị xã An Khê tổ chức 03 cuộc Lễ Công giáo dịp Tết tại 03 địa điểm ngoài cơ sở thờ tự; quá trình tổ chức Lễ, linh mục và giáo dân chấp hành đúng quy định.

Trước Tết đã xây dựng Kế hoạch tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ trực lãnh đạo, trực bảo vệ các cơ quan, công sở; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, các cơ quan đơn vị, hộ gia đình và học sinh cam kết thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo nổ, Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt thả "đèn trời". Qua kiểm tra trước Tết, phát hiện 01 đối tượng mua bán pháo trái phép với trọng lượng 30 kg, đã tạm giữ 01 đối tượng và chỉ đạo Công an huyện điều tra, xử lý theo quy định; trước Tết UBND huyện tiếp nhận hồ sơ (UBND xã Kông Long Khong lập biên bản), quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 vụ, 03 đối tượng về hành vi sử dụng pháo trái phép, với số tiền phạt là 11.250.000đồng. Trong đêm giao thừa xảy ra một số ít vụ đốt pháo hoa, pháo diêm-giảm nhiều so với Tết Nguyên đán năm 2018, UBND xã Kông

Long Khong lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp 750.000 đồng; kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, hộ tư thương. Ngày mùng 01 Tết xảy ra 01 vụ gây gỗ đánh nhau tại làng Trường Sơn-xã Tư Tung (*thuộc thẩm quyền xã giải quyết*) và xảy ra 01 vụ tự tử, 01 người chết-nghuyên nhân do tự ty cuộc sống (*TDP 20-thị trấn Kbang*).

Qua kiểm tra, tuần tra chưa phát hiện có dấu hiệu liên quan đến an ninh chính trị, tình hình an ninh chính trị; an ninh nông thôn cơ bản ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết vui vẻ, an toàn.

Đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, chỉ đạo và thực hiện giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn, tập trung nhắc nhở nhân dân chấp hành tốt các quy định về ATGT, trong dịp Tết trật tự ATGT được đảm bảo. Ngày 03/02 (*29 Tết*) xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, 01 người chết (*thị trấn Kbang*); 01 vụ va quệt nhẹ tại xã Tư Tung.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: trước Tết UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2018; chỉ đạo củng cố tổ kiểm tra truy quét liên ngành các xã, thị trấn, xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát lâm sản trước, trong và sau Tết; Chỉ đạo Công an huyện, BCH Quân sự phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả kế hoạch tuần tra, kiểm soát địa bàn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết; Công an huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng, xử lý các trường hợp cư trú bất hợp pháp có liên quan đến lâm luật; kiểm tra các loại phương tiện ra vào rừng; chỉ đạo Hạt kiểm lâm kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng; Chỉ đạo các Công ty lâm nghiệp, BQL rừng phân công lực lượng trực, tuần tra, kiểm tra từng phân trường, tiểu khu, các khu vực liền kề với diện tích sản xuất nương rẫy của người dân; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm xây dựng Kế hoạch phối hợp với cụm liên kết thực hiện nhiệm vụ truy quét lâm tặc, quản lý BVR cụm liên kết; phân công lãnh đạo trực trước, trong và sau Tết. Ban chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng huyện phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện phân công lãnh đạo UBND và các Ủy viên UBND huyện trực chỉ đạo, đôn đốc về công tác bảo vệ rừng trước Tết tại các trạm kiểm soát lâm sản. Qua tuần tra, kiểm soát không phát hiện khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Đã chỉ đạo các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán, không xảy ra cháy rừng; không có tình trạng phát lửa rừng làm nương rẫy.

Ủy ban nhân dân huyện đã phân công các Đoàn đi kiểm tra, thăm, tặng quà, hỗ trợ trực Tết 06 Trạm gác cửa rừng, kinh phí 09 triệu đồng.

2. Thị trường hàng hóa, dịch vụ, giá cả mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết:

Thị trường phục vụ Tết Nguyên đán được các cơ sở kinh doanh, hộ tư thương chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, phong phú về chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Trước Tết, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường giá cả, nhất là tại khu vực Chợ trung tâm Huyện, chợ nông thôn và những địa bàn đông dân cư có nhu cầu mua bán lớn; đã khuyến khích, vận động các cơ sở kinh doanh mở rộng địa bàn kinh doanh, tổ chức bán hàng lưu động đến các xã, các làng vùng sâu, vùng xa

để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm của nhân dân.

Các cơ sở kinh doanh đã chủ động nguồn hàng cung ứng nên không xảy ra tình trạng khan hiếm và sốt giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Sức mua hàng của nhân dân trên thị trường ngang bằng với Tết Nguyên đán 2018; tuy nhiên, giá một số mặt hàng cao hơn khoảng 10% so với ngày thường, chủ yếu là các mặt hàng truyền thống phục vụ Tết. Qua kết quả kiểm tra, phần lớn các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành tốt pháp luật về thương mại, thực hiện nghiêm túc việc niêm yết và bán đúng giá đã niêm yết, hàng hoá đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Đảm bảo giao thông vận tải, thông tin liên lạc, điện lực, vệ sinh môi trường:

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động làm việc với Bến xe Kbang, Hợp tác xã vận tải và các đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải hành khách để xây dựng kế hoạch, lịch trình và thống nhất mức giá phụ thu trước, trong và sau Tết theo đúng văn bản số 2667/SGTVT-KHTCVT ngày 27/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của hành khách, không để tăng cao chi phí lưu thông bất hợp lý, không để xảy ra tình trạng ứ đọng hành khách trong dịp Tết, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, học sinh, sinh viên; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc niêm yết công khai và bán vé đúng giá niêm yết; qua công tác kiểm tra, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị vận tải đã chấp hành đúng quy định.

Trước Tết (*từ ngày 25/01-04/02/2019 (ngày 20-30 tháng Chạp)*), Bến xe khách huyện đã bố trí phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa hợp lý, mỗi ngày xuất bến từ Kbang đi các Tuyến: Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Đắk Lắk, Kon Tum, TP Hồ Chí Minh, Pleiku... với 55 xe; việc bố trí giờ xuất bến được thực hiện hợp lý. Sau Tết đã sắp xếp, bố trí phương tiện vận chuyển khách đi các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Quy Nhơn, Thành phố Pleiku (*từ ngày mùng 2 Tết đã bố trí đủ số lượng xe xuất bến Kbang đi các tuyến như trước Tết; riêng tuyến Kbang-TP Hồ Chí Minh mỗi ngày bố trí từ 08-10 xe loại giường nằm 40 chỗ, đảm bảo nhu cầu đi lại của khách*).

- Thông tin liên lạc được các doanh nghiệp hoạt động viễn thông thực hiện các phương án tối ưu phục vụ khách hàng, trong dịp Tết không xảy ra tình trạng nghẽn mạch, sự cố về an toàn, an ninh mạng.

- Điện lực đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ nhân dân sử dụng vào mục đích sinh hoạt trong dịp Tết; lưới điện đảm bảo vận hành an toàn, phục vụ nhu cầu nhân dân.

- Nước sinh hoạt được điều tiết hợp lý, đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân; chất lượng nước sinh hoạt được đảm bảo.

- Thực hiện việc thu gom, vận chuyển hết khối lượng rác thải, quét dọn vệ sinh lòng lề đường sạch sẽ ngay trước khi đón giao thừa, nhất là điểm bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết, Chợ. Hệ thống điện chiếu sáng công cộng sửa chữa, đảm bảo phục vụ nhân dân.

4. Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

Ủy ban nhân dân huyện quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong thời gian Tết Nguyên đán, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, không sử dụng kinh phí từ Ngân sách Nhà nước, từ công quỹ để tổ chức liên hoan, làm quà biếu, tặng, gây

